

CÓ QUA CÓ LẠI

Ngày Thứ Sáu 13/1/2023

Trong ca dao tục ngữ dân gian Việt Nam ta có câu “*Bánh Ít Trao Đi, Bánh Quy Trao Lại*” hay “*Có Qua Có Lại Mới Toại Lòng Nhau*”, hàm ý cách đối nhân xử thế sao cho giữ được môi hòa hài giữa đôi bên. Ví dụ nhà tôi có giỗ quai cưới hỏi, tôi mời hàng xóm đến chung vui, họ hoan hỷ mang đến một quày chuối hay vài ba trái mít chín cây, mai kia một nọ họ mời lại thì nhà tôi phải đáp lễ sao cho cân xứng. Nhưng đó chỉ là mặt tích cực, còn mặt trái tiêu cực thì có thể hiểu như “ăn miếng trả miếng” hay “ân đền oán trả” mang tính chất trả đũa, nặng hơn là trả thù. Trong bài “*Thằng Mù Sờ Voi*” ngày chủ nhật 8/1/2023 vừa qua Xạo tôi có viết:

... “Vòng đầu bầu phiếu chủ tịch Hạ Viện, có đến 20 ông bà nghị hạ Cộng Hòa phản thủng. Đây là một số dân biểu trung thành tuyệt đối với ‘chủ nghĩa Trump’ (Trumpism), cực đoan và quá khích nhất là Matt Gaetz (R-FL). Kể đến là Scott Perry (PA) và Lauren Boebert (CO)”. Họ công khai chống đối và phản bác McCarthy với luận điệu hần học giận dữ cho rằng McCarthy là ba phải, lập trường không vững, không cứng rắn như Trumpism và họ cương quyết chống đối đến cùng.

Vậy thì 20 “loạn quân” này muốn gì? Họ muốn:

- Khi ngồi vào ghế chủ tịch, McCarthy phải sửa đổi quy định ngay “chỉ cần một người (duy nhất một người) đưa ra đề nghị chủ tịch phải từ chức thì phải hội họp ngay để giải quyết, chứ không cần phải đa số hay năm bảy người như trước đây.”
- Xét lại ngay hồ sơ 6/1/2021 về việc Ông Trump xúi giục người biểu tình tấn công quốc hội.
- Lôi cổ Ông Bộ Trưởng Tư Pháp ra trước Luỹng Viện để trả lời về việc ra lệnh FBI khám xét nhà riêng của Ông Trump.
- Lôi cổ hai ông Giám Đốc CIA và FBI “đàn hạch” về hồ sơ Trump thông đồng với Nga về việc bầu cử năm 2016.
- Tái kiểm tra hồ sơ cha con Ông Biden làm ăn buôn bán với Ukraine và Tàu Cộng.

Chắc không cần phải nhắc lại những sự kiện mà Ủy Ban Tư Pháp của Hạ Viện thuộc đa số Dân Chủ làm tình làm tội cá nhân đương kim Tổng Thống Donald Trump trong suốt nhiệm kỳ bốn năm của Ông (2017–2020). Kể ra thì dài dòng vì không biết bao nhiêu thứ

tội. Ông thất cử về vườn đuối gà mà vẫn chưa tha cho ông, ngày 8/8/2022 như một phần của cuộc điều tra xem liệu ông Trump có xử lý sai hồ sơ chính phủ bằng cách đưa từ Bạch Ốc đến dinh thự riêng ở Mar-a-Lago hay không, FBI thừa lệnh của một “thẩm phán” bất thần khám xét nhà riêng của Ông, sau đó tuyên bố FBI đã nắm giữ 15 thùng tài liệu từ Mar-a-Lago mà Donald Trump lẽ ra phải giao lại khi ông rời Bạch Ốc. Cục Lưu Trữ Hồ Sơ Quốc Gia cho biết trong số các tài liệu bị thu giữ của ông Trump, gồm có: 31 tài liệu được đánh dấu là “Mật”, 53 tài liệu được đánh dấu là “Bí mật”, 18 tài liệu có đánh dấu là “Tuyệt mật”.

Tài liệu mật (Confidential – C) là gây “thiệt hại” cho an ninh quốc gia Mỹ. Tài liệu Bí mật (Secret – S) là gây “thiệt hại nghiêm trọng”. Tài liệu Tuyệt Mật hay Tối Mật (Top Secret – TS) là gây “thiệt hại cực kỳ trầm trọng”.

Ngày 22/8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đệ đơn kiện Chính phủ Mỹ về việc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) khám xét nhà ở của ông ở Mar-a-Lago. Trong đơn kiện Trump có viết:

“Thực thi pháp luật được xem như lá chắn bảo vệ người Mỹ. Nó không thể được sử dụng như một vũ khí cho các mục đích chính trị”.

Từ đó phe ủng hộ Trump mới dùng từ ngữ “Vũ Khí Hóa Chính Trị” để đã kích Dân Chủ.

Trong khi đó thì Biden giả bộ ngây thơ thật thà nói rằng:

“Làm sao điều đó có thể xảy ra được? Làm sao ai đó có thể vô trách nhiệm như vậy... hoàn toàn vô trách nhiệm”. Ý Biden nói là ai có thể đứng trên pháp luật như vậy, hay hàm ý chỉ trích đích danh Trump.

Xạo tôi không biết “Bàn Tay” nào đã viết ra một màn kịch “có qua có lại” ly kỳ, ngoạn mục và độc đáo này.

Ngày 9/1/2022 các luật sư riêng của Tổng thống Joe Biden phát hiện tài liệu mật từ thời ông còn làm Phó Tổng thống tại một viện nghiên cứu ở thủ đô Washington. Theo đài CBS News, gần 10 tài liệu mật được tìm thấy tại văn phòng này, trong đó có tài liệu đề cập tới Ukraine, Iran và Anh.

Những gì đã xảy ra với ông Trump tháng 8 năm ngoái, nay đang lặp lại với ông Biden chỉ trong vòng sáu tháng. Bánh ít trao đi. Bánh quy trao lại.

Số “tài liệu mật” này được ghi thời gian từ năm 2013–2016 trong khi Biden đang làm Phó cho Ông Obama, được tìm thấy tại 3 trong 4 chiếc hộp đựng tài liệu mật thuộc diện quản lý của Đạo Luật Hồ Sơ Tổng Thống.

Một yếu tố hơi lạ là, tài liệu này được phát hiện và lưu giữ từ ngày 2/11/2022, chỉ 6 ngày trước cuộc bầu cử giữa kỳ (8/11/2022), nhưng mới được tiết lộ hôm 9/1/2023. Nó hơi lạ vì nó trùng hợp với những điều kiện gây áp lực với Kevin McCarthy trong bốn ngày bầu cử Chủ tịch Hạ Viện của mấy ông “MAGA” trong đó có điều “Tái kiểm tra hồ sơ cha con Ông Biden làm ăn buôn bán với Ukraine và Tàu Cộng.” Tất cả báo cáo sơ bộ về số tài liệu này được cơ quan lưu trữ quốc gia NARA giao lại cho Tổng Chương Lý Bộ Tư Pháp Merrick Garland, người đứng đầu trong việc điều tra Donald Trump về vụ 6/1/2021. Garland cũng liên quan đến việc quyết định điều tra các tài liệu mà cựu Tổng thống Trump mang về nhà riêng và quyết định đưa FBI đến lục soát khu dinh thự Mar-a-Lago. Hiện giờ, Garland đang phải đối mặt với một vấn đề “tréo căng ngồng” bối rối không biết giải quyết ra sao. Garland đã chỉ định một công tố viên đặc biệt, ông Jack Smith, tiếp quản cuộc điều tra này. Ông Smith cũng đang giám sát cuộc điều tra về sự can thiệp bất hợp pháp vào việc chuyển giao quyền lực sau cuộc bầu cử năm 2020 hoặc phiên họp chứng nhận phiếu bầu của Đại cử tri đoàn, diễn ra sau khi phiên họp bị gián đoạn khi những người bạo loạn xông vào Điện Capitol (6/1/2021) của Hoa Kỳ.

Khi tin tức này được phổ biến rộng rãi trên truyền thông, và khi được hãng thông tấn CBS hỏi, Biden trả lời rằng:

“Tôi thật sự không biết những tài liệu đó chứa những gì, tôi chỉ biết rằng có những tài liệu mật trong văn phòng cũ của tôi khi các luật sư của tôi thông báo cho văn phòng cố vấn Tòa Bạch Ốc”.

Với giọng điệu “xỏ lá”, Donald Trump mỉa mai:

“Bao giờ thì Bộ Tư Pháp mới ra lệnh cho FBI khám xét những căn nhà của ông Joe Biden, có thể là cả Bạch Ốc? Những tài liệu này chắc chắn chưa được giải mật. Hành động của Biden còn tồi tệ hơn hành động của chính tôi nữa”.

Hiện nay Đảng Cộng Hòa đã chiếm đa số tại Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ vừa rồi lại thêm McCarthy đang kiêm Chủ tịch Hạ viện. Điều đó có nghĩa là Hạ Viện có khả năng ban hành trát đòi hầu tòa và các quyền hạn khác mà chỉ khối đa số có được. Ngay sau khi tin tức tài liệu mật được phát hiện tại văn phòng cũ của Biden, những con điều hâu của “Ma Gà” hạ viện mổ Biden tới tấp. Ông Nghị James Comer, chủ tịch ủy ban Giám Sát Hạ Viện khích tướng Bộ Tư Pháp:

“Dưới thời Chính phủ Tổng thống Biden, Bộ Tư pháp và Cục Lưu trữ Quốc gia đã coi việc tuân thủ Đạo luật Hồ sơ Tổng thống là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi mong đợi sự đối xử tương tự dành cho Tổng thống Biden”.

Ông Nghị Andy Biggs lại đổ thêm dầu vào lửa:

“Ông Biden đã đánh cắp các tài liệu mật và cất giữ chúng tại viện nghiên cứu chính sách của ông ấy khi còn là Phó Tổng thống. Phó Tổng thống không có bất kỳ thẩm quyền nào để giải mật các tài liệu mật này”.

Quả là “có qua có lại mới toại lòng nhau”. Khi nhà Ông Trump ở Mar A Largo bị lục soát thì đám điều hâu của Đảng Con Lừa cũng kêu oang oác:

“Trump là kẻ phá nát nền Dân Chủ của Hoa Kỳ, Trump là kẻ phản bội tổ quốc. Trump là kẻ đứng trên pháp luật”.

Ôi thôi Trump mang không biết bao nhiêu là trọng tội, ấy vậy mà Trump cứ phây phây đi làm áp phe, lại còn công khai tuyên bố sẽ ra ứng cử tổng thống năm 2024 nữa mới là lạ. Mới đây, nhờ vào ảnh hưởng của Trump mà McCarthy chính thức ngồi vào ghế chủ tịch Hạ Viện.

Trong phạm vi và trọng tâm bài phiếm luận “có qua có lại” này, Xạo tôi không đi sâu vào phân phân tích mổ xẻ tiểu tiết làm gì. Phán đoán hay nhận định cả hai Ông Joe Biden (Dân Chủ) và Donald Trump (Cộng Hòa) ai đúng ai sai, ai phạm luật, ai ma giáo ai chính giáo... mà đi tìm những cái gọi là “đất nước này có nhiều cái ngộ quá phải không anh!?”

Với sự nhận xét của cá nhân Xạo tôi thì hai sự kiện “tài liệu mật” này giống nhau trên căn bản, bởi vì theo quy định (luật) của Cục Lưu Trữ Hồ Sơ Quốc Gia (NARA) thì khi rời khỏi chức vụ tổng thống, tất cả hồ sơ có con dấu “Mật”, “Bí Mật” và “Tối Mật” phải giao lại cho Cục này quản lý. Nhưng hai sự kiện này có những khác biệt đáng nghi ngờ, có một cái gì đó bất thường xảy ra sau cánh gà sân khấu. Tài liệu của Ông Trump bị tịch thu tại tư gia khi FBI có lệnh Bộ Tư Pháp khám xét khi Ông Trump là một thường dân chứ không phải là đương kim tổng thống, nhưng những tài liệu này là của Tổng Thống. Tài liệu của Ông Joe Biden thì bị các luật sư của Ông “vô tình” tìm thấy tại văn phòng làm việc cũ của Ông và sau đó giao lại cho Cục Lưu Trữ Hồ Sơ, những tài liệu này của một Phó Tổng Thống. Khám xét tư gia Ông Trump có lệnh cấp trên hẳn hoi. Tài liệu của Biden do một số luật sư riêng của ông phát hiện tại văn phòng cũ của ông một cách tình cờ hay hữu ý có chủ đích, hiện giờ vẫn còn mập mờ khiến dư luận nghi ngờ càng thêm nghi ngờ.

Khi sắp xếp lại những sự kiện tiếp diễn theo thời gian thì sẽ thấy cái câu chuyện này nó ngộ thiệt.

Ngày 8/8/2022 FBI khám xét nhà Trump ở Mar A Largo.

Ngày 2/11/2022 Tài liệu ở văn phòng cũ của Biden được các luật sư phát hiện.

Ngày 8/11/2022 Bầu Cử Giữa Nhiệm Kỳ. Cộng Hòa chiếm đa số ở Hạ Viện có nghĩa là Bà Pelosi về vườn trao cờ hiệu lại cho Cộng Hòa.

Ngày 15/11/2022 Donald Trump công khai tuyên bố ra ứng cử tổng thống năm 2024.

Ngày 6/1/2023 McCarthy nhậm chức Chủ Tịch Hạ Viện.

Ngày 9/1/2023 vụ việc Tài Liệu của Biden được công bố và giao trách nhiệm cho Merrick Garland của Bộ Tư Pháp điều tra.

Cái ngộ ở đây là thời gian và sự kiện được sắp xếp theo trình tự lớp lang như một kịch bản được soạn thảo trước. Tài liệu của Biden được “vô tình” phát hiện ngày 2/11 mà phải đợi sau khi có chủ tịch Hạ Viện ngày 6/11, nghỉ weekend đến ngày thứ hai 9/11 mới công bố rùm beng trên báo chí truyền thanh truyền hình cho cả thế [giới] biết chơi cho vui chung.

Cái “Ngộ” khác nữa ở đây là Ông Tổng Chương Lý Garland và Bộ Tư Pháp không biết phải giải quyết ra sao. Vì theo hiến pháp thì một người ra ứng cử chức vụ Tổng Thống được “miễn tử kim bài” như trường hợp Bà Hillary Clinton năm 2016, còn một người thì đang là tổng thống, một nhân vật lãnh đạo tối cao của đất nước này, chẳng lẽ nào lòi Ông Tổng Thống ra sàn Hạ Viện để một dân biểu Cộng Hòa nào đó “ăn miếng trả miếng Fuck You Biden” như từng xảy ra với ông Trump. Thật sự, xạo tôi không biết Ông Garland phải xử lý ra sao khi cán cân công lý đang trên vai ông, hơn nữa còn cây thước đo chính lương tâm của ông. Có lẽ bồn cũ soạn lại, câu giờ chờ một biến cố mới ly kỳ hơn, biến cố cũ theo thời gian chìm xuống. Có ai nhớ dưới bốn năm cầm quyền của Ông Trump, có bao nhiêu chuyện đàn hạch, điều tra, kiện cáo, kháng cáo rồi cuối cùng có chết thằng tây nào đâu. Đó là chưa kể Ông Trump đã cố gắng nâng tỷ số 6/3 cho Cộng hòa trong số 9 ghế của Tối Cao Pháp Viện. Những nhân vật nổi tiếng còn liên quan đến tuồng hát cải lương “Ông Cò Quận Chín” này còn nhiều lắm, như chuyện Bà Hillary tiêu hủy mấy chục ngàn email riêng của Bà, cái Laptop của Cậu thợ săn Biden, Ông Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr, Công Tố Viên Robert Mueller đã từng điều tra về việc Ông Trump thông đồng với Nga trong việc bầu cử cuối năm 2016, v.v. và v.v. Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ.

Đất nước này được khai sinh và trưởng thành với thể chế lưỡng đảng và tam quyền phân lập. Nó có nhiều cái hay mà cũng không ít cái dở. Dân Chủ nắm quyền thì Cộng Hòa nay thuận mai chống hoặc ngược lại. Lập Pháp thì lo “đàn hạch điều tra kiện tụng”. Tư Pháp thì lo nhận đơn kiện và đơn kháng cáo. Hành Pháp thì loay hoay với ba cái vụ phá thai, giáo dục học đường, chuyện di dân hợp pháp hay bất hợp pháp, kỳ thị chủng tộc, giấy phép mua súng cá nhân, trong khi cả triệu lính Mỹ viễn chinh gồm Hải Lục Không Quân đang ngày đêm canh giữ hòa bình cho cả thế giới chẳng ai quan tâm tới. Chỉ có Bộ Quốc Phòng Mỹ lo cho họ, trong đó có hàng trăm hàng ngàn tướng lãnh hai ba sao đã từng phục vụ trong quân đội qua năm bảy đời tổng thống, qua bao chu kỳ thay đổi của lưỡng đảng. Quanh năm suốt tháng họ phải “xa quê hương nhớ vợ nhà”, mỗi năm chỉ có vài ba tuần phép. Âu Châu đang loay hoay tìm cách tự lập, không dựa vào cái thể “hờ” của Mỹ

nữa. Châu Á thì đang hoang mang lo sợ vì Bắc Kinh mở cửa tự do cho dân tàu mang theo XBB.1.5 ra khỏi nước đi khắp lục địa thế giới. Với tư cách là một “anh cả” đang dẫn đầu thế giới dân chủ tự do mà đứng trước tình trạng này các quan to chức lớn của cả ba ngành Lập–Tu–Hành của Hoa Kỳ và của lưỡng đảng chỉ đi moi móc chuyện tào lao xó bếp để “ăn miếng trả miếng” với nhau như vậy sao?! Thật là dở hết sức.

Nhưng trong cái “dở” nó có cái “hay” của nó.

Cái độc đáo ở chỗ, kẻ thù của Mỹ dĩ nhiên không bao giờ nói đến cái hay của Mỹ mà cứ xoáy vào cái dở của Mỹ, cái gọi là “hỗn loạn chính trị” của Mỹ để khai thác cho nên “Bị Gạt” đến nổi mất nước mà không hay biết. Cho rằng nước Mỹ đang hỗn loạn chính trị, đang có nội chiến, đang giãy chết, thậm chí có ông thầy sờ mu rùa có tên là Martin Armstrong gì đó tiên đoán rằng nước Mỹ sẽ biến mất vào giữa thập niên 30 của thế kỷ thứ 21 (2034) để rồi tin vào đó xoay mặt với Mỹ theo Nga theo Tàu theo Pháp trong lúc này thì đến khi thấy quan tài mới đổ lệ.

Hiện nay, một luồng gió mới đang thổi vào lục địa Châu Phi mang theo khuynh hướng Bài Tàu, Bài Nga và Bài luôn cả Âu Châu nhưng không Bài Mỹ, vì từ xưa nay, Mỹ có can thiệp quân sự hay chính trị trực tiếp vào Phi Châu đâu, chỉ để Hoàng Gia Anh hiện diện ở South Africa nơi có nhiều mỏ vàng và kim cương nhất thế giới là đủ rồi. Nga, Tàu, Âu Châu ngoại trừ Anh bị mấy ông thần “cà răng cặng tai” lần lượt đuổi về nước hết. Sau cuộc chiến Ukraine–Nga, Âu Châu phải tự lo liệu lấy thân, không còn cái nạn chống lưng vào Mỹ và Nato để buôn bán với Nga Tàu làm giàu như mấy thập niên qua. Mỹ Châu là của Mỹ như đã từ lâu không cần bàn cãi lời thôi. Biến cố Venezuela năm 2019 đã chứng minh điều đó. Mỹ còn đang mang một gánh nặng mà không ai có thể gánh nổi, đó là giữ gìn nền an ninh cho khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, trong đó có những cường quốc cần có sự hiện diện của Mỹ như Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, và hầu hết các quốc gia trong vùng ngoại trừ Việt–Miên–Lào. Đồi trọng của gánh nặng này không ai khác là Đảng CSTQ.

Khi phát động chiến tranh với Ukraine, Putin cứ lặp đi lặp lại rằng phải đánh tan “thế đơn cực” hiện nay của thế giới. Có phải Putin muốn ám chỉ thế đơn cực đó là thế của Mỹ, đánh tan thế đơn cực để hình thành thế lưỡng cực hay đa cực và gồm những ai Putin không nói ra. Không nói ra nhưng ai cũng biết thế lưỡng cực là Mỹ và liên minh Nga–Tàu như trong giai đoạn chiến tranh lạnh cho đến khi Gorbachev tuyên bố giải tán đảng cộng sản Nga vì Đặng Tiểu Bình ôm chân Mỹ. Chẳng khác nào Tào Tháo đang cầu kết với Đông Ngô để chống Tây Thục. Hay Tào Tháo cầu kết với Tây Thục để triệt hạ Đông Ngô để rồi chia nhau đất đai và tài sản.

Mưu sự tại Putin nhưng thành sự tại ai thật sự Xạo tôi không biết.

Ngày 9/1/2023, trong một cuộc điện đàm với Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại Trưởng Trung Cộng đề xuất một phiên bản mới của chính sách Bắc Kinh với nguyên tắc

“Ba Không” mới là “không liên kết, không đối đầu và không nhắm mục tiêu của bên thứ ba”. Trong khi Nguyên tắc “ba không” trước đây là: “không có giới hạn trong sự hợp tác Trung–Nga, không có khu vực hạn chế và không có giới hạn trong tình hữu nghị giữa hai nước”. Như vậy có phải “ba không” trước đây nhấn mạnh rằng hợp tác trong các lĩnh vực không có giới hạn, giờ thì Bắc Kinh đang nhắm đến “không liên kết” và dường như đang dần nói lỏng quan hệ thân thiết với Nga. Như vậy thế lưỡng cực không thành thì sẽ trở thành tam cực hay đa cực? Thực tế thì thế tam cực đã hình thành từ khi Tập Cận Bình lên ngôi với mộng tranh bá đồ vương rồi. Sau đệ nhị thế chiến, Mỹ không cần tự xưng nhưng đương nhiên trở thành siêu cường số một trên thế giới cho đến ngày nay. Mỹ có bao giờ tự xưng mình là đế quốc đơn cực chưa. Chỉ có vào khoảng thập niên 80 dưới thời Ronald Reagan mới đề cập đến từ “Chiến Lược Toàn Cầu” đi kèm với “Trật Tự Mới Của Thế Giới”. Mỹ danh “Đế Quốc Mỹ” là do cộng sản ưu ái gọi tên. Thật sự thì Mỹ là đế quốc thật, một đế quốc chỉ mang quân đi bảo vệ an ninh và hòa bình cho nhân loại chứ không phải mang quân đi xâm lược.

Vòng vo tam quốc xạo sự ba cái chuyện gọi là “đại sự” liên quan đến sự tồn vong thịnh suy của quốc gia không lo mà mấy ông bà nghị cứ đi lo ba cái vụ điều tra tài liệu của cựu tổng thống và đương kim tổng thống, kèn cựa năm ba phiếu của đảng này đảng kia, tranh cãi hơn thua đảng này làm việc tốt hơn đảng kia chỉ để thêm hoa hòe hoa sói tô điểm cho nền dân chủ siêu việt của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, chứ sự thật bên sau cánh gà sân khấu, là một thế lực độc tài “Siêu Cộng Sản” đang cai quản đất nước này qua bàn tay bạch tuộc của giới truyền thông dưới chiêu bài “tự do ngôn luận”. Có nói không, không nói có, hắc bạch bất phân minh, kẻ thù của Mỹ mà tin vào đó thì chẳng khác nào lạc vào “Kỳ Môn Độn Giáp Trận” của Mỹ không biết “soái kỳ” nằm ở đâu mà tìm lối ra. Tuần vừa qua, chỉ có chuyện McCarthy phải bầu phiếu đi bầu phiếu lại mà dư luận cả Âu Châu, nhất là Paris, lớn tiếng là chính trị Mỹ đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, bây giờ tiếp đến vụ “tài liệu” của hai ông cựu và tân tổng thống Hoa Kỳ, chắc có lẽ Bắc Kinh cho rằng nội bộ Mỹ đang đánh nhau tan nát, lợi dụng thời cơ cất quân đánh chiếm Đài Loan mới ly kỳ rùng rợn hơn. Bắc Kinh sợ gì mà không thống nhất đất nước của mình, vả lại có người bạn siêu cường nguyên tử “tình bạn vô giới hạn” bên cạnh hỗ trợ thì còn chờ gì nữa mà không tiêu diệt đế quốc tư bản Mỹ. Đánh đi, liên quân Nga–Tàu–Bắc Triều Tiên–Việt Miên Lào–Iran–Venezuela–Cuba lập thế trận ba mặt giáp công Mỹ để xem mấy ông bà nghị trên nghị dưới làm cái gì, mấy ông bà thẩm phán của Bộ Tư Pháp hay Tối Cao Pháp Viện làm cái gì ngoài việc đàn hạc điều tra kết tội cho qua ngày tháng lãnh lương đều đặn.

Thế mới vui. Thế mới gọi là “Sân Khấu Chính Trị”.

Như thường lệ Xạo cho vui rồi bỏ, ai tin “Xạo Tôi” bị gạt ráng chịu.

*Thân Kính Chúc Quý Vị Thân Tâm Thường An Lạc
Út Bạch Lan.*



*Nguồn: Internet eMail by **psxh** chuyển*

*Đăng ngày Thứ Hai, January 16, 2023
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*